

งานสัมมนาประจำปี ๒๕๕๙

ภายใต้หัวข้อ TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งมั่นสู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน



องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้จัดงานสัมมนาประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งมั่นสู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการดำเนินงานของ TBCSD ที่ผ่านมามาตลอดจนเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิก TBCSD ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนนักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำและสื่อมวลชนได้ร่วมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และเพื่อรับทราบวิสัยทัศน์ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไทยให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวรายงาน และยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว ราชบัณฑิต สมาชิกสภานิติบัญญัติ และกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มาร่วมในงานสัมมนาประจำปีในครั้งนี้



ในการจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน มาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เข้าถึงความเป็นอาเซียนในทุกมิติ โดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในอนาคต และได้รับเกียรติจากคุณประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก” ทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง และแผนการดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของประเทศต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับการสนับสนุนการแสดงจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รวมถึงมีพิธีมอบรางวัลของโครงการ YOUNG CREATIVE ENVIRONMENT ARTIST มอบโดยศ.ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, รางวัลงานวิจัยดีเด่น กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน มอบโดยศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และรางวัลกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหัวข้อ “กินข้าวหมดจาน ตีมน้ำหมดแก้ว” มอบโดยคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน